



## ด่านศุลกากรบึงกาฬ

## Bueng Kan Customs House



วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองเพื่อการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมทองพูลสีริกาโม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด โดยมีพันเอกสุจิรัชัย มหารธรรม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบึงกาฬ (ฝ่ายทหาร) เป็นประธาน





สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้



ศูนย์กลางเศรษฐกิจชายแดนแห่งลุ่มน้ำโขง



# ข้อสั่งการ ผบ.ทสส./ผอ.นชท.

## ในการประชุมบูรณาการและขับเคลื่อนการบริหารจัดการชายแดนภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ โควิด ๑๙ (๒๕ พ.ค.๖๔)

-ให้ยึดถือการปฏิบัติตามกรอบ  
แนวทางที่ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่าย  
ความมั่นคงได้มอบไว้ เมื่อ ๒๔ พ.ค.  
๖๔

-ให้ใช้กลไก กอ.ชนท., โดย ศูนย์สั่ง  
การชายแดนไทยกับประเทศเพื่อน  
บ้านจังหวัด ขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน  
ให้เป็นรูปธรรม

-ให้ ศูนย์ปฏิบัติการเหล่าทัพ โดย  
กองทัพอากาศที่ ๑ - ๔ ทพเรือภาคที่ ๑  
- ๓ และ กปช.จันทบุรีและตราด  
สนับสนุน ศูนย์สั่งการชายแดนไทย  
กับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัด

ข้อสั่งการ ผบ.ทสส./ผอ.นชท.  
ในการประชุมบูรณาการและขับเคลื่อนการบริหารจัดการชายแดน  
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

๑. ขอเน้นย้ำในการปฏิบัติของหน่วย ให้ยึดถือการปฏิบัติตามกรอบแนวทางที่  
รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง ได้มอบไว้ในการประชุมมอบนโยบายและแนวทาง  
การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน ในห้วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ของ  
จังหวัดชายแดน เมื่อ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยให้จังหวัดชายแดนเริ่มรณรงค์ในการป้องกันและ  
ปราบปรามการเกิดคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย การลักลอบขนส่งยาเสพติด และสินค้าผิดกฎหมาย  
และการค้าเงินตราการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ชายแดน  
โดยใช้บูรณาการการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยรบระดับความมั่นคง ทหาร  
สำรอง และฝ่ายปกครอง ผ่านกลไกศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัด

๒. ในการบริหารจัดการชายแดนบนพื้นที่ผ่านหน่วยรบที่เกี่ยวข้องให้ใช้กลไกต่างๆ (เช่น  
ศบค. กอ.รมน.) ดำเนินการดูแลผู้พลัดถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19  
โดยนำกลไกของศูนย์อำนวยการในชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กอ.นชท.)  
ไปขับเคลื่อนการปฏิบัติร่วมกับกลไกดังกล่าวให้บรรลุผล

๓. มอบหมายให้ปัดลกระบวนภาคไทยเป็นผู้ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติของ  
ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัด โดยให้สามารถเรียกประชุมหน่วยงาน  
ความมั่นคง ทหาร ทหารสำรอง และฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม  
รวมทั้งสามารถทำการได้ในนาม กอ.นชท.

สำหรับในระดัพบริเวณกลางขึ้น กองอำนวยการฯ จะช่วยกำกับดูแลและขับเคลื่อน  
การดำเนินงานในส่วนนี้ที่เกี่ยวกับหน่วยงานอื่น อาทิ การติดตามการขอวีซ่า สืบสวน และ  
การค้าเงินตรา การติดตามขอวีซ่าการผ่านประเทศเพื่อนบ้านและการลักลอบขน ในแรงงาน  
ต่างด้าว เป็นต้น โดยจะจัดให้มีการประชุมเป็นประจำทุก ๒ สัปดาห์ ทั้งนี้ ขอให้การรายงาน  
ความคืบหน้าในการดำเนินงานให้ทราบเป็นระยะๆทุกเดือน เพื่อนำเรียนนายกรัฐมนตรี และ  
นายกรัฐมนตรี กงฯทราบต่อไป

๔. กอ.อำนวยการฯ จะคณะไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ให้ทหารชายแดน โดยมี ผบ.ทสส./ผอ.นชท.  
หรือผู้แทน (ในระดัพบริเวณ กอ.นชท.) เป็นหัวหน้าคณะฯ โดยเชิญผู้แทนหน่วยรบที่เกี่ยวข้อง  
(เช่น มท., ศรส.ร.) ร่วมคณะด้วย เพื่อติดตามสถานการณ์ และบริหารปัญหาข้อขัดข้อง  
ที่จะได้ป้อนกลับเพื่อหาวิธีแก้ไขในระดับพื้นที่ต่อไป

๕. ให้ศูนย์ปฏิบัติการเหล่าทัพไทย กองทัพอากาศที่ ๑ - ๔ ทพเรือภาคที่ ๑ - ๓ และ  
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ในฐานะศูนย์ควบคุมชายแดนไทยกับประเทศ  
เพื่อนบ้าน ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัด  
ในพื้นที่ชายแดนตามบท และพหุภารกิจ เพื่อให้การปฏิบัติมีบูรณาการจากทุกภาคส่วน  
และมีความเป็นเอกภาพ

๖. การปฏิบัติใหม่ในพื้นที่ชายแดน พื้นที่ติดจากชายแดน และพื้นที่ปกคลุม จะต้องมีภาพประสาน  
สอดคล้อง มีจุดควบคุม จุดคัดกรองหรือจุดประสานและเชื่อมโยงกันระหว่างพื้นที่ในลักษณะ  
ที่เป็นโครงข่าย เพื่อให้การปฏิบัติมีความต่อเนื่องและการตัดสินใจหรือการตอบกลับพื้นที่  
ปฏิบัติการ

๗. ขอประสานกระทรวงแรงงานหรือขอความร่วมมือจากนายจ้างหรือผู้ประกอบการที่มี  
ความต้องการใช้แรงงานต่างด้าวให้ดำเนินการจัดการหรือการจ้างแรงงานให้เป็นไปตาม  
ระเบียบ กฎหมาย และข้อกำหนดตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา  
ท่าอากาศยานท่าอากาศยานและศูนย์ฝึกอบรมฯ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้  
ขอความร่วมมือกระทรวงแรงงานให้ระงับการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่มีแล้วแต่โดยเร็ว  
ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการอื่นๆ ที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตาม  
กฎหมาย มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเกิดความสะดวกในการตรวจสอบ หรือสืบสวน สอบสวน  
กรณีการกระทำผิดมิชอบต่างๆ

๘. ขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มระดมกำลังการตรวจปฏิบัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ  
หลบหนีเข้าเมือง ทั้งพื้นที่ชายแดน และพื้นที่ศกตบใน ดำเนินการสืบสวน สอบสวน จับกุม  
ดำเนินคดีกับกลุ่มขบวนการ ผู้ค้า ยาเสพติด หรือกลุ่มประกอบกิจการค้าผิด  
ขอให้รายงานผลการสืบสวน สอบสวน และคดีเพื่อให้ความร่วมมือกับหน่วยงานและปัญหา  
ข้อขัดข้องอื่นๆ

ให้ศูนย์ปฏิบัติการเหล่าทัพในพื้นที่ศกตบใน ขอให้ทราบ สอบสวนคดีที่ผู้ก่อเหตุเข้าพื้นที่  
หรือเห็นเข้าพื้นที่ เพื่อแจ้งผู้ก่อเหตุ การดำเนินมาตรการป้องกันโรค และนำไปสู่การทหาร  
คู่ต่อระหว่างกันตลอดตามแนวชายแดน

๙. ขอเน้นย้ำทุกภาคส่วนได้ตระหนักและปฏิบัติตามความหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่  
มีความสามารถ ทุกหน่วยงานเป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะตั้งช่วยกัน  
ขับเคลื่อนกลไกให้เป็นไปอย่างประสานสอดคล้องกระบวนทัศน์ที่หนึ่ง และส่งผ่าน หากมีปัญหา  
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใด ขอให้มีการปรึกษาหารือและประสานการปฏิบัติงานระหว่างกัน  
โดยใกล้ชิด

ผบ.ทสส./ผอ.นชท. และอธิการบดีประชุม (พล.จัตวา) ขอเชิญผู้บริหารหรือรองเลขาธิการ





สุดเขตแดนสยามที่ด่านศุลกากรบึงกาฬ  
(ไทย - ลาว)

งานประชาสัมพันธ์ ด่านศุลกากรบึงกาฬ โทร 0-4249-1001-3 โทรสาร 0-4249-1004

e-mail :73150000@customs.go.th